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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
สมัยสามัญท่ี 3 คร้ังที่ 2 ประจำปี 2563 

วันศุกร์ ท่ี  14  สิงหาคม 2563 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน่ 

******************************** 
ผูม้าประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นางอารีย์  สุริยะ ประธานสภา อบต.ม่อนปิ่น อารีย์  สุริยะ 
2 นายสมนึก  จันทร์หอม รองประธานสภา อบต.ม่อนปิ่น สมนึก  จันทร์หอม 
3 นายสุทธิพร   สุภา เลขานุการสภา อบต.ม่อนปิ่น สุทธิพร สุภา 
4 นายบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 บุญมา เรือนคำจันทร์ 
5 นายวิชัย  ชัยวงค์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 วิชัย  ชัยวงค์ 
6 นายธเนศ  วิริยะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ธเนศ  วิริยะ 
7 นายสากล   ธรรมรงค์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 สากล   ธรรมรงค์ 
8 นายมณเทียร  สมร สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๔ มณเทียร  สมร 
9 นายอินทร บัวคำ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 อินทร บัวคำ 

10 นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 เยาวเรศ ปัญจะเรือง 
11 นางสุกัญญา  มะลิแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 สุกัญญา  มะลิแก้ว 
12 นายสวัสด์ิ  สุกิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 สวัสด์ิ  สุกิน 
13 นายสมศักดิ์  เกื้อการุณวงศ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 สมศักดิ์  เกื้อการุณวงศ์ 
14 นายสมนึก  คำเรือน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 สมนึก  คำเรือน 
15 นายวีระศักดิ์  สุก๋า สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 วีระศักดิ์  สุก๋า 
16 นางดวงดาว  เข่ือนแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 ดวงดาว  เข่ือนแก้ว 
17 นายไพศาล  จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 ไพศาล  จำรัสคีรีไพร 
18 นายธนัญชัย  จำรัสคีรีไพร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 ธนัญชัย  จำรัสคีรีไพร 
19 นายเอกภาค  จันทรา สมาชิกสภา อบต.หมู่  12   เอกภาค  จันทรา 
20 นายสี  รัตนธรรม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13 สี  รัตนธรรม 
21 นายศรีนวล  สมแสง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12 ศรีนวล  สมแสง 
22 นายณัฏฐพล  รินแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13 ณัฏฐพล  รินแก้ว 
23 นายอาจหาญ  จตุรพรไพร สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๑4 อาจหาญ  จตุรพรไพร 
24 นายอภิสิทธิ์  ชลธารพนา สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑4 อภิสิทธิ์  ชลธารพนา 
25 นายอธิป  ภัทรบรรพต สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1๕ อธิป  ภัทรบรรพต 

 

ผูล้าประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางบัวคำ  อะกะเรือน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ลาป่วย 
- - - - 
- - - - 
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ผูข้าดประชุม 
 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 - - - 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายการุณ  รัตนธรรม นายก อบต.ม่อนปิ่น การุณ  รัตนธรรม 
2 นายทักษิณ  นิติกุลวรรักษ์ รองนายก อบต. ทักษิณ  นิติกุลวรรักษ์ 
3 นายนิคม  ปิ่นหอม รองนายก อบต. นิคม  ปิ่นหอม 
4 นางแสงเทียน  สังขวรรณ เลขานุการนายกอบต. แสงเทียน  สังขวรรณ 
5 นายชัยณรงค์  ใจแปง รองปลัด อบต.ม่อนปิ่น ชัยณรงค์  ใจแปง 
6 นางสาวจิรภัทร  ศรีใจ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป จิรภัทร  ศรีใจ 
7 นายนภนัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง นภนัย จันทะการ 
8 นายวสันต์ ศรีสนอง นิติกร วสันต์ ศรีสนอง 
9 นางสาวพรวิไล กรไชยพงศ์ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ พรวิไลกร ไชยพงศ์ 

10 นางสาวอรพิน ดวงต๋า นักวิชาการคลัง อรพิน ดวงต๋า 
 
ผูเ้ข้าฟังการประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 - - - 

 

เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น.     

นายส ุทธ ิพร  ส ุภา ,เลขาน ุการสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลม่อนปิ่น                                               
ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่นผู ้มาประชุมที่ได้ลงช่ือไว้ ปรากฏว่า                                         
ม ีสมาชิกสภาองค์การบร ิหารส่วนตำบลม่อนป ิ ่นมาประช ุม จำนวน 25 คน ครบองค์ประชุมแล้ว                                             
จึงมีสัญญาณให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าห้องประชุม  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                                    
ม่อนปิ่นเข้านั่งตามที่ซึ่งได้จัดไว้ ต่อจากนั้นได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จุดเทียนธูป
บูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งจะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป       
(ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วเข้านั่งประจำที่นั่ง ,   
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เข้านั่งประจำท่ีนั่ง) 

 

นางอาร ีย ์   ส ุ ร ิยะ , ประธานสภาองค ์ การบร ิหารส ่ วนตำบลม ่อนปิ่ น                                      
ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม สวัสดีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น    
เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ
ที ่  3 คร ั ้ งท ี ่  2 ประจำป ี  2563 ว ัน ท่ี14 ส ิงหาคม 2563 ณ ห ้องประช ุมสภาองค ์การบร ิหาร                                   
ส่วนตำบลม่อนปิ่น ซึ ่งประธานสภาฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                                       
ผู ้มาประชุมที ่ได้ลงช่ือไว้ตามที ่ทางเลขานุการสภาฯ ได้ส่งมอบสมุดลงช่ือให้ตรวจดูรวมทั ้งได้ตรวจดู                                                        
ในห้องประชุมแห่งนี้แล้วปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นมาประชุม จำนวน 25 คน 
ลาประชุม 1 คน คือ นางบัวคำ  อะกะเรือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 1 ลาป่วย                                                     
ดังน ั ้น ในการประชุมคร ั ้งนี้  ม ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ ่น  ครบองค์ประชุมแล้ว                                                       
จะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 

                               -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
 

2 .1  ร ั บ รอ ง ราย งานการประช ุมสม ั ย วิ ส าม ัญท ี ่  1 ปร ะ จำป ี  2563                                              
เมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 2563(อยู่ระหว่างการดำเนินการ) 

ระเบียบวาระที่ 3  กระทู้ถาม 
                               -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

นางอาร ีย ์   ส ุ ร ิยะ , ประธานสภาองค ์ การบร ิหารส ่ วนตำบลม ่อนปิ่ น                                                 
ต่อไปก็จะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 วันนี้เข้าสู่การประชุมในสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ในสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2563 
ครั้งที่ 2 สืบเนื่องจากในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ซึ่งทางที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้มีการรับหลักการไปแล้ว ในวาระท่ี 1 รับหลักการในการรับร่างข้อบัญญัติของสภา
ตำบล ปี 2564 และได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 
  1. ท่านสากล ธรรมรงค์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนป่น หมู่ท่ี 4  

2. ท่านบุญมา เรือนคำจันทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนป่น หมู่ท่ี 1 
3. ท่านเยาวเรศ ปัญจะเรือง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนป่น หมู่ท่ี 6 
เรียนเชิญท่านคณะกรรมการในการแปรญัตติ ท่านบุญมา เรือนคำจันทร์ ,ท่านสากล ธรรมรงค์ และ

ท่านเยาวเรศ ปัญจะเรือง  ซึ่งได้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการในการแปรญัตติ ในวันที่ 8-10 สิงหาคม 
2563 เพื่อให้ทางคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานให้ประธานสภาได้ทราบและได้แจ้งให้ทางสมาชิกสภา
ได้รับทราบใน วันที่ 8-10 สิงหาคม 2563 ซึ่งทางคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 3 ท่านได้เข้ามาปฏิบัติหน้าท่ี
แล้ว ก่อนท่ีทางคณะกรรมการแปรญัตติจะได้กล่าวรายงานต่อท่ีประชุม วันนี้เข้าจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 และ 
3 รวดเดียวกันนะค่ะ ทั้งการอนุมัติงบประมาณ เพื่อให้เป็นข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ประจำปีงบประมาณ 2564 ก่อนอื่นต้องเรียนเชิญทางคณะกรรมการแปรญัตติ  ได้ให้การชี้แจงที ่ทาง
คณะกรรมการได้รายงานให้ทางสภาได้รับทราบ ตามเอกสารท่ีทางสมาชิกทุกท่านได้รับแล้ว เรียนเชิญค่ะ       

นายบุญมา เรือนคำจันทร์,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นหมู่ที่ 1   
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ ทรงเก ียรติทุกท่าน                      
กระผมนายบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  หมู่ท่ี 1  

รายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 
ครั้งท่ี 1 /2563 วันท่ี 8 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ช้ัน 2 อาคาร
พระสิงห์ 2 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่   

ผู้มาประชุม 
1. นายบุญมา เรือนคำจันทร์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 1 
2. นายสากล ธรรมรงค์    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 4 
3. นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 6 

ผู้ไม่มาประชุม  
–ไม่มี-  
ผู้เข้าร่วมการประชุม  

1. นางสาวจิรภัทร ศรีใจ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
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เร่ิมประชุม เวลา 08.30 น.  

เมื่อถึงกำหนดนัดประชุม และคณะกรรมการแปรญัตติฯ มาพร้อมกันทุกคนแล้ว คณะกรรมการแปรญัตติได้
เลือกคณะกรรมการแปรญัตติที ่มีอายุมากที่สุดซึ ่งอยู่ในที่ประชุมคราวนั้นเป็นประธานที่ประชุมชั่วคราว                 
เพื่อดำเนินการเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติในคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ผู้ท่ีมีอายุมากท่ีสุด ได้แก่ นายสากล ธรรมรงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ ท่ี 
4 จึงได้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมชั่วคราว และดำเนินการประชุม เพื่อเลือกประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามลำดับ 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 
   -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
   -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   3.1 พิจารณาเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

นายสากล ธรรมรงค์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯชั่วคราว 
กล่าวว่าตามมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญท่ี 3 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 
2563 มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 คน เพื่อทำหน้าที่รับคำแปรญัตติที่สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหรือผู้บริหารยื่นเสนอคำแปรญัตติ และพิจารณาคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 3 วัน วันท่ี 8 – 10 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ถึง 
16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ช้ัน 2 อาคารพระสิงห์ 2 ประกอบด้วย 

1. นายบุญมา เรือนคำจันทร์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมูท่ี่ 1 
2. นายสากล ธรรมรงค์    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 4 
3. นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ท่ี 6 

 ในลำดับต่อไป เป็นการเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติท้ังสาม
ท่าน พิจารณาคัดเลือกกันเองเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 1 คน  

- นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง เสนอ นายบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ม่อนปิ่น หมู่ท่ี 1 เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายสากล ธรรมรงค์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯชั่วคราว 
มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 
นายสากล ธรรมรงค์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯชั่วคราว 

ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
- มติที่ประชุม เห็นชอบเลือก นายบุญมา เรือนคำจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อน 

ปิ่น หมูท่ี่ 1 เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
3.2 พิจารณาเลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
นายสากล ธรรมรงค์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯชั่วคราว 

ต่อไปเชิญคณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณาเลือกกันเองเป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายบุญมา เรือนคำจันทร์ เสนอ นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อน

ปิ่น หมูท่ี่ 6 เป็นเลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติ 
นายสากล ธรรมรงค์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯชั่วคราว 

มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
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นายสากล ธรรมรงค์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯชั่วคราว 
ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบเลือก นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อน
ปิ่น หมูท่ี่ 6 เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายสากล ธรรมรงค์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯชั่วคราว   
เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ทำหน้าท่ีดำเนินการประชุมในวาระอื่น ๆ ต่อไป 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ 

นายบุญมา เรือนคำจันทร์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
ตามมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สมัยสามัญท่ี 3 ครั้งท่ี 1  เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2563 
ได้กำหนดให้ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันท่ี 8 - 10 สิงหาคม 
2563 เวลา 08.30 น .ถึง 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ชั้น 2 อาคาร
พระสิงห์ 2 ดังนั้น จึงให้คณะกรรมการแปรญัตติมาปฏิบัติหน้าที ่ตามวันเวลาดังกล่า ว และนัดประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติครั ้งต่อไป เพื่อพิจารณาคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2564 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 16.40 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมอ่นปิ่น 
ช้ัน 2 อาคารพระสิงห์ 2 

ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ปิดประชุม เวลา 09.00 น. 

 นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง 
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

ผู้บันทึกการประชุม 
 

นายบุญมา เรือนคำจันทร์ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น ช้ัน 2 อาคารพระสิงห์ 2 

ผู้มาประชุม 
1. นายบุญมา เรือนคำจันทร์   ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
2. นายสากล ธรรมรงค์    คณะกรรมการแปรญัตติฯ 
3. นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง   เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
4. นายการุณ รัตนธรรม   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

ผู้ไม่มาประชุม  -ไม่มี- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายสุทธิพร สุภา    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 2. นางสาวจิรภัทร ศรีใจ   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

เร่ิมประชุม  เวลา 16.40 น. 
  เมื่อถึงกำหนดเวลาการประชุม คณะกรรมการแปรญัตติฯ มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว 
และมีผู้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 มาร่วมประชุมกับคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาคำแปรญัตติ  นายบุญมา เรือนคำจันทร์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ทำหน้าท่ีเป็นประธานการ
ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ 
   -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั ้งที ่ 1/2563 เมื่อวันท่ี                      
8 สิงหาคม 2563 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   3.1 พิจารณาคำแปรญัตติ 

นายบุญมา เรือนคำจันทร์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ตามมติที่ประชุมสภา ได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ในวันที่ 8-10 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่ เวลา 
08.30 น -16.30 น. คณะกรรมการแปรญัตติได้ปฏิบัติหน้าท่ีรับคำแปรญัตติจนถึงวันท่ี 10 สิงหาคม 2563 
เวลา 16.30 น. แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดยื่นเสนอคำแปรญัตติ ดังนั้น ขอให้ทุกท่านพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ว่ามีรายการใดที่จะแก้ไขหรือปรับลดหรือไม่ โดยขอให้พิจารณาทีละ
รายการอย่างละเอียด ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผู้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2564 จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ 

 นายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
ผู้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 กล่าวว่าขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติท่ี
ได้มาปฏิบัติหน้าท่ีรับคำแปรญัตติตามเวลาท่ีมติสภากำหนดไว้ ทางคณะกรรมการแปรญัตติได้มีหนังสือแจ้งให้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผู้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติดังกล่าวมาประชุมในวันนี้ ผมขอขอบคุณ
สมาชิกสภาทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติไปแล้ว ในคราวประชุมสมัย
สามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 วันนี้ หากท่านคณะกรรมการ มีข้อสงสัยในรายการใดของ
ร่างข้อบัญญัติฯ เชิญท่านสอบถามได้ครับ 

มติที่ประชุม คณะกรรมการแปรญัตติได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2564 อย่างละเอียดแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้ยึดตามร่างเดิมของ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ตามร่างเดิม ดังนี้ 

- ช่ือร่างข้อบัญญัติ และการใช้ข้อบัญญัติไม่มีการแก้ไข ให้ยืนตามร่างเดิม 
- งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นยอดเงินรายจ่ายที่ประมาณการไว้

ถูกต้องเหมาะสมแล้ว ไม่มีการแปรญัตติ 
นายบุญมา เรือนคำจันทร์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

สรุปว่าคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านได้มีมติเห็นชอบว่าควรนำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2564 ตามร่างเดิมฉบับนี้ เสนอต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้พิจารณา ในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ในคราวประชุมสภาครั้งต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ 
   -ไม่มี- 

ปิดประชุม เวลา 18.00 น. 
 

 นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง 
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

ผู้บันทึกการประชุม 
 

นายบุญมา เรือนคำจันทร์ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
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นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ตามที่ทางคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติที ่ทางสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลได้รับเป็นหลักการไปแล้วนั้น เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 คงร่างไว้ซึ่งข้อบัญญัติเดิม แล้วในที่ประชุม
สภาได้มีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมค่ะ ทางคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการพิจารณาแล้วว่าใหค้งไว้
ร่างเดิม เรียนเชิญท่านณัฏฐพล รินแก้ว 

นายณัฏฐพล รินแก้ว,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  หมู่ที่ 13   
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
กระผมนายณัฏฐพล รินแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  หมู่ท่ี 13 ขออนุญาตเสริมในตรง
แบบครับ ของหมู่บ้านของผมเป็นประปาหมูบ้านครับ คือว่าไม้เอกได้หายไปครับ ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน
ได้ตรวจสอบในโครงการของหมู่บ้านของท่านด้วยว่ามีถ้อยคำหรือตัวอักษรตกหล่นหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
ตามท่ีทางคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ประชุมสภาได้มีความเห็นเป็นอย่าง
อื่นไหมค่ะ ถ้าไม่มีทางประธานสภาจะขอมติเป็นวาระท่ี 2,3 รวดเดียวกันไปเลย วันนี้จะมีการขอมติในวาระท่ี 
2,3 เพียงเท่านั้น ขอให้ทางท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านได้มีการลงมติในวาระท่ี 2 นะค่ะ 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก ให้คงไว้ในร่างเดิมของ
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยคะแนนเสียง 

-เห็นชอบ ๒5 เสียง 
-ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
-งดออกเสียง  - เสียง 

 ต่อไปวาระท่ี 3 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติของตำบลม่อนปิ่น  
มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมาก ให้ตราเป็นข้อบัญญัติของตำบล 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยคะแนนเสียง 

-เห็นชอบ ๒5 เสียง 
-ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
-งดออกเสียง  - เสียง 

เมื ่อในที ่ประชุมสภาได้เห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติแล้ว ทางคณะผู ้บริหารจะได้นำเสนอท่าน
นายอำเภอเพื่อเห็นชอบให้นำไปประกาศใช้ เพราะฉะนั้นตราเป็นข้อบัญญัติแล้ว นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลได้ลงนามส่งให้นายอำเภอ แล้วนายอำเภอจะลงนามมาให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้มาประกาศใช้
ต่อไป และต่อไปจะเป็นหน้าที่ของทางท่านสมาชิกสภาทุกท่านในการตรวจสอบการทำงานของนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลตามที ่ข้อบัญญัติที ่เราได้ให้การเห็นชอบไปแล้ว ให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบาย
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในข้อบัญญัติ ภายใต้ข้อบังคับของทางข้าราชการมีอยู่ 7 ด้านด้วยกัน
และทางท่านผู้บริหารนั้นจะได้นำไปใช้ คือพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม,ทางด้านการศึกษา,ด้านสาธารณสุข,พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน,ความมั่นคงฟื้นฟู
วัฒนธรรม ตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี ตามนโยบายของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ีได้กล่าวไว้ 
และเราทุกคนที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นนั้น  มีอยู่ 7 ด้านด้วยกัน สมาชิก
สภาทุกท่านนั้นจะได้ทำหน้าท่ีต่อไป ในเมื่อท่านได้มีมติผ่านใน 3 วาระแล้ว ต่อไปเรียนเชิญท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ                    
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ผมในนามตัวแทนของคณะผู้บริหารและเป็นตัวแทนของพี่ 
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น้องชาวบ้านในตำบลม่อนปิ่นทั้ง 15 หมู่บ้าน ต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อน
ปิ่นและท่านสมาชิกสภาผู้ททรงเกียรติทุกท่านที่ได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี 2564 จำนวน 91 ล้านบาทเพื่อท่ีจะได้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป และส่งให้ทางนายอำเภอฝาง
ได้ลงนามแล้วจะได้ประกาศใช้ต่อไป ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ท่านจะได้ว่าในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี 2564 ในรอบนี้ จะเน้นไปยังการพัฒนาในเรื่องของคุณภาพชีวิต เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก
ตามภารกิจในความรับผิดชอบของทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นและตามนโยบายของทางรัฐบาลท่ีได้มี
การมอบหมายเพิ่มเติมเข้ามาขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหา ซึ่งในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
2564 นี้ เนื่องจากงบประมาณท่ีเราได้ต้ังไว้ 91 ล้านบาทไม่เพียงพอท่ีจะควบคุมท้ังหมดในคราวการประชุม
ในครั้งต่อไป ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นนำโดยคณะผู้บริหารท่ีได้ขอความเห็นชอบจากทางสภาไป
แล้ว และมีบางหมู่บ้านท่ีจะต้องไปใช้ในเงินเหลือจ่ายหรือเงินล้นท่ีหมดความจำเป็นในการไปขอต้ังเป็นรายการ
ใหม่ คงจะอยู่ในห้วงของเดือนกันยายนนี้ จะมีหมู่ที ่ 8 บ้านหนองบัว หมู่ที ่ 9 บ้านเวียงหวาย หมู่ที ่ 14                    
บ้านขอบด้ง หมู่ท่ี 15 บ้านหนองไผ่ จำนวน 4 โครงการท่ีจะต้องใช้ในเงินเหลือจ่ายนี้ไปในช่วงของเดือนถัดไป
เพื่อนำเรียนให้ทางสภาแห่งนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ต่อไปเป็นเรื่องของการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่พนักงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นในวันท่ี 24 สิงหาคม 2563 ขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาทุกท่านในการ
เข้าร่วมในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ เพราะว่าได้เป็นโครงการท่ีทางสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลของเราได้ให้การอนุมัติงบประมาณให้กับทางคณะผู้บริหารเพื่อได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา และวันท่ี 20 นั้น
จะเป็นโครงการปลูกป่าที่หมู่บ้านป่าคา และมีทางท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะสอบถามเพิ่มเติมเรยีน
เชิญค่ะ เรียนเชิญท่านมณเทียร สมร 

นายมณเทียร สมร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ 4 
กราบเร ียนประธานสภา คณะผู ้บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเก ียรติทุกท่าน                       
กระผมนายมณเทียร สมร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  หมู่ที่ 4  ผมขอฝากทางท่านนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลในเรื่องของรางระบายน้ำถนนสายหลักที่ได้มีการชำรุด จะอยู่ในช่วงระหว่างที่เป็น
เหล็กที่ได้มีการชำรุด วันนั้นผมได้พูดกับทางท่านผู้อำนวยการกองช่างไปที่หนึ่งแล้วครับ เกรงว่ารถที่บรรทุก
หนักถ้าเกิดเกิดเหยียบโดนจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ขอบคุณครับ 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการท่ีจะสอบถามเรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

นายการุณ  รัตนธรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น                                         
กราบเรียนประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายการุณ                    
รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขออนุญาตแจ้งอีกเรื่องหนึ่งครับ ตอนนี้ที่ทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลของเราได้จ้างหน่วยงานเอกชนในการทำวัดแผนท่ีภาษีตอนนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ท่ีจะ
มีปัญหาก็คือ ทางตำบลม่อนปิ่นกับตำบลโป่งน้ำร้อน บางทีท่ีได้เสียภาษีจากเดิมนั้นได้เสียภาษีท่ีองค์การบริหาร
ส่วนตำบลม่อนปิ่น แต่ว่าได้มีการวัดแผนท่ีภาษีใหม่ ทำให้จะต้องได้ไปเสียภาษีท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง
น้ำร้อน คงต้องอาศัยทางท่านสมาชิกสภาในการช้ีแนะให้ทางพี่น้องชาวบ้านให้ได้รับรู้รับทราบ แต่ว่าตอนนี้ได้มี
หนังสือได้แจ้งไปทุกหมู่บ้านให้มีการตรวจสอบว่าเอกสารท่ีทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้ส่งไปให้นั้นถูกต้อง
หรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องให้มาแก้ไขได้ก่อนที่มีการประกาศ เสร็จแล้วจะมีในเรื่องของการจัดเก็บภาษีต่อไป แล้ว
หมู่บ้านใดที่ได้เข้าไปเก็บภาษีทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีในเรื่องของระบบแอฟพลิเคชั่นให้เหมือนกับ
ของไฟฟ้า และขอย้ำในเรื่องของเงินเยียวยาของผู้ที่ได้รับผลกระทบวิกฤติโควิดให้รีบดำเนินก าร เพราะว่า
ตอนนี้ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์กำลังมีการเข้าไปดูในระบบว่ามีผู้ที่รับเงินซ้ำซ้อน
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หรือไม่ในเรื่องของเงินที่ดูแลในส่วนนี้ ก็เลยได้ถือโอกาสในการบอกต่อด้วยความเป็นห่วงเป็นใย เพราะว่ามี
จำนวนเยอะอยู่ที่จะต้องได้คืนเงินในส่วนนี้ เพราะว่าเราเป็นแค่ผู้ที่ได้ประสานงาน รวมทั้งผู้ที่ว่ามีสิทธิ์แต่ว่า
ไม่ได้สิทธิ์ ให้เอาแค่บัตรประชาชนมาอย่างเดียวนะครับท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นจะได้เข้าไปดูให้ใน
การท่ีจะเข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิต 

นางอารีย์  สุริยะ, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  
ในเดือนหน้านั้นเราจะมีหนังสือในการนัดการประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง จะเป็นการเปิดการประชุมสมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 2 ในวันนี้ในการพิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 นั้นก็ได้สำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี ต้องขอขอบคุณที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญในการ
ประชุมในครั้งนี้ และขอฝากให้ทางท่านคณะผู้บริหารได้นำงบประมาณนี้ไปใช้ให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์
สูงสุดที่สุด ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เรียบร้อยไปด้วยดี ขอปิดการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 
2563 เพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
                                      

ปิดประชุมเวลา 12.๐๐ น.  
 

      (นายสุทธิพร  สุภา) 
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
                                                     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงาน 

การประชุมสมัยสามัญท่ี 3 ประจำปี ๒๕๖3 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี  14 สิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อ                                  เห็นว่าถูกต้อง 

 
     

(ลงช่ือ)                                  กรรมการ       (ลงช่ือ)                               กรรมการ  
       (นายบุญมา เรือนคำจันทร์)                             (นางเยาวเรศ ปัญจะเรือง) 

   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ 1  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ 6 
 
 
 

                                   (ลงช่ือ)                               กรรมการ 
                                                   (นายสุทธิพร  สุภา) 
                                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 

 
ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยสามัญท่ี 3 ประจำปี 2563 ครั้งท่ี 2 

ในวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 แล้ว  เมื่อวันท่ี                             เห็นว่าถูกต้อง 
 
                                                         

                                            (ลงช่ือ) 
  (นางอารีย์   สุริยะ) 

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น 
 

 
 


